

## ผอ. มกอช. เยี่ยมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่

### ตลาดของคนใส่ใจสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เดินทางไปเยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ (J) Organics Market] ที่แจ้เจจ มาเก็ด ถ.อัฐฎาธร ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยจะมีขึ้นทุกวันพุธ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 05.00 น – 12.00 น.



นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ กล่าวว่า “ตลาดเกษตรอินทรีย์ นับเป็นตลาดสินค้าคุณภาพเพื่อคนรักสุขภาพโดยแท้ เพราะสินค้าที่ผลิตตามระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นสินค้าที่ไม่ใช้ยาปราบศัตรูพืช สารเคมี หรือแม้แต่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ จึงไม่มีสารตกค้างที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ ผู้ที่รับประทานอาหารที่ผลิตจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคอาหารอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลถึงอันตรายที่ได้จากการบริโภค”



ตลาดเกษตรอินทรีย์ ที่แจ้เจจ เชียงใหม่ เกิดจากความร่วมมือของ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน หรือ Institute for Sustainable Agriculture Community เรียกสั้นๆ ว่า ไอเซ็ค : ISAC และหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เชียงใหม่ มีการจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้บริโภคที่รักสุขภาพแวะเวียนมาจับจ่ายซื้อหาสินค้าไม่ขาดสาย เพราะตลาดนี้มีเพียงอาทิตย์ละสองวัน การซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ผู้บริโภคจึงซื้อในปริมาณที่เพียงพอต่อการบริโภค 3-4 วัน ขณะที่ผู้ขายซึ่งเดินทางมาจากหลายอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ก็มีความพึงพอใจ เพราะแม้จะเดินทางมาไกล แต่ก็สามารถขายของได้มาก และคุ้มค่า

“สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ มีโครงการตลาดสีเขียว ซึ่งถือเป็นช่องทางที่จะทำให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยพบกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และตลาดนัดเกษตรอินทรีย์เจเจ มอลล์ เชียงใหม่ นี้ ก็เข้าข่ายโครงการดังกล่าว ในฐานะหน่วยงานหลักด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงรู้สึกดีใจที่เห็นหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาสนับสนุนโครงการในลักษณะนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย ผู้ผลิตก็มีแหล่งกระจายสินค้า ซึ่งหากทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการขยายตลาดในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จะเป็นการขยายตลาดเกษตรอินทรีย์ หรือตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะกระตุ้นหรือจูงใจให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรหันมาผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน” ผอ. มกอช. กล่าวทิ้งท้าย